

**รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี**

วันที่ 27 มกราคม 2568 คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ได้แก่ ได้แก่ รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ ข้าราชการเกษียณ รศ.(พิเศษ) ดร.กฤษฎา เสกตระกูล ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม ข้าราชการเกษียณ รวมทั้งผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะ และผู้บริหารคณะ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

1. พิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาส 1)

ประธาน ผศ.เดชธรรม สังข์คร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้รายงานผลการกำกับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาส 1) เพื่อประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการดำเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ คณะวิทยาการจัดการมีตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ภายใต้อายุทธศาสตร์ 5 วัตถุประสงค์ (Objective) 17 ตัวชี้วัด (Key Result) มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายใน ไตรมาส 1 จำนวน 7KR คิดเป็นร้อยละ 41.18 ได้แก่ 1) KR1 ร้อยละนวัตกรรมและหรือโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคมที่ตอบสนองตาม Area Based และจุดเน้นหลักของมหาวิทยาลัย 2) KR3 จำนวนโครงการบริการวิชาการในรูปแบบพันธกิจสัมพันธ์ (University Engagement) 3) KR4 จำนวนโครงการบริการวิชาการที่มีการสร้างกลไกการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนเพื่อผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) 4) KR9 อัตราการดำเนินงานในพื้นที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต 5) KR10 ร้อยละของหลักสูตรที่ร่วมกับสถานประกอบการตามแนวทาง Cooperative Work Integrated Education 6) KR13 จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาโครงการ Upskill/Reskill/Life Long Learning ตามความต้องการท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย และ7) KR16 จำนวนโครงการเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ

มติที่ประชุม พิจารณาเห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาส 1) ทั้งนี้ได้ให้คณะวิทยาการจัดการ ติดตามและเร่งดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุ OKR ที่กำหนดไว้ให้ได้มากที่สุด

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน คณะวิทยาการจัดการ โดยรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ มีการติดตามผลการดำเนินงานจากผู้รับผิดชอบแต่ละ OKR เป็นรายเดือน รวมทั้งให้คำปรึกษาในประเด็นต่าง ๆ

2. พิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาส 1)

ประธาน ได้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คณะวิทยาการจัดการ รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 15,126,630 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 2,990,946.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.77 ของงบประมาณทั้งหมด

มติที่ประชุม พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาส 1) ทั้งนี้เห็นควรให้คณะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ที่ได้กำหนดไว้

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ โดยรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ มีการติดตามเร่งรัดให้ทุกหลักสูตรดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการ กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งคณะจะสรุปงบประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณให้หลักสูตร รับทราบทุกเดือน เพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน

2. พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 2564

ประธาน ได้รายงานข้อมูลที่หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้ส่ง สมอ.08 เพื่อปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย โดยขอปรับเปลี่ยนรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม อาจารย์ อรรถพงษ์ ลิ้มปัทมญาณวัฒน์ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งลาออกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 ได้ดำเนินการสรรหาไปแล้ว 4 ครั้ง แต่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ใหม่ที่มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรและมหาวิทยาลัยฯ กำหนดได้ หลักสูตรจึงเสนอขอสรรหาอาจารย์ใหม่โดยการเกลี้ยอัตรากำลังจากสาขาอื่น คือ ดร.นนทศักดิ์ จันทร์ชุม แทน ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีคุณสมบัติครบเหมาะสมเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะฯ มีมติพิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 2564

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้มีการติดตามให้กรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2568

ผู้รายงาน : ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชามณูย์ ศรีสุวรรณ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วัน/เดือน/ปี : 27 มกราคม 2568





-3-

